

THÁNH LỄ VIẾNG CỬA THÁNH NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT TẠI GIÁO PHẬN ROTTERDAM 12-6-2016



Sáng Chúa Nhật, ngày 12/6/2016, Linh mục Quản nhiệm Giuse Trần Đức Hưng, cùng đồng tế có Cha Petrus Bùi Huy Ngọc và đông đảo thành phần dân Chúa từ khắp nơi quy tụ về Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Schiedam thuộc Giáo Phận Rotterdam, để cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ và Viếng Cửa Thánh Năm Lòng Thương Xót. Những tia nắng vàng của bình minh ngày mới, chiếu lên các sắc phục rực rỡ tươi vui; những làn gió nhẹ xua tan khí lạnh của tháng sáu; những khuôn mặt tràn trề hạnh phúc của cộng đoàn về tham dự Thánh lễ viếng Cửa Thánh. Tất cả tạo nên một bầu khí trang trọng, phấn khởi tại Thánh Đường.

Chương trình hành hương hôm nay đặc biệt ngay từ 11g30 ban sáng, với giờ Ngồi Giải Tội do Lm. Quản nhiệm Giuse hướng dẫn với sự cộng tác của cha Petrus, đến từ Roma,

để giúp cộng đoàn dọn mình thống hối, sống tương quan với Chúa trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Chương trình hành hương được tiếp nối lúc 13g15. Lm. Quản nhiệm Giuse đã hướng dẫn mọi người đi 14 đàng Thánh Giá. Để suy ngẫm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô. Xin bình tâm dưới chân thập giá Chúa, can đảm tin trung, đứng vững trước những gai góc, nghịch cảnh cuộc đời, nỗ lực vươn lên hướng về ánh sáng chân lý. Sau giờ đi chặng Đàng Thánh Giá, thời gian giải lao, trước khi bước vào Cửa Lòng Thương Xót và Thánh lễ.



Khoảng 14g25, Lm. Quản nhiệm Giuse cùng cha Petrus, sau là cộng đoàn bước qua Cửa Lòng Thương Xót, tiến vào Thánh đường cùng dâng lời kinh "**Tin Kính Lòng Thương Xót**".

Mở đầu thánh lễ, Lm. Quản nhiệm Giuse bày tỏ sự vui mừng vì đông đảo ông bà, anh chị em đã hành hương về ngôi Thánh Đường, bước vào cửa Lòng Thương Xót để "cùng nhau Tạ ơn Chúa". Vị đại diện ban tổ chức có lời chào mừng quý Cha và cộng đoàn. Cùng nhắc lại lời thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy mở cửa lòng thương xót của Chúa cho mọi người chúng ta. Đây là một ân sủng. Để mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ân sủng của Lòng Thương Xót Chúa qua sự hòa giải với Chúa và với tha nhân.

Trong Năm Thánh, chúng ta sẽ lãnh nhận được nhiều ân xá do lòng nhân hậu của Chúa. Ngoài ra xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, cảm ơn, xin bình an trong gia đình.

Đặc biệt có lớp dạy giáo lý dành cho các em thiếu nhi, được phụ trách qua các Giáo lý viên của Ban Trại Hè.

Trong phần Thánh nhạc do Ca đoàn tổng hợp đã đem đến cho bà con những giây phút ngắt ngây với lời ca tiếng hát qua chủ đề "**Lòng Thương Xót**" hoà quyện lời nguyện cầu như nâng tâm hồn mọi người để tôn vinh danh Chúa.

Trong phần giảng lễ, cha Petrus đã giới thiệu đôi nét về Năm Thánh, những điều kiện để đón nhận Ân toàn xá. Ngài cũng mời gọi mọi người mở lòng ra để cảm nghiệm và đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, để rồi biểu lộ Lòng thương xót Chúa trong chính cuộc sống của mình là trao ban tình thương Chúa cho mọi người.

Bước sang phần Phụng vụ Thánh Thể, các em thiếu nhi đảm nhiệm dâng lễ vật tiến lên trao bánh rượu vào tay quý Cha.

Chương trình được tiếp tục với giờ cầu Thánh Thể do cha Petrus hướng dẫn thật đạo đức, mọi người như chìm đắm trong Lòng Thương Xót Chúa, và giờ thánh thật ý nghĩa và sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc lúc 16g15. Cộng đoàn ra về với phép lành on Toàn xá Năm Thánh cùng tâm tình tạ ơn tình yêu cao vời của Chúa. Sau cùng, trước khi kết thúc nguyện kinh kết lễ, vị đại diện ban tổ chức đọc lại tiểu sử kiêu Bà Thánh Liduina Bốn mạng Thánh đường này, bà là Thánh mẫu gương sáng ngời về lòng yêu mến Chúa. Ngoài ra cũng cho biết số giáo dân tham dự được trên 300 người. Đặc biệt dâng lời cảm ơn Lm. Quản nhiệm Giuse, cha Petrus, Ban điều hành giáo xứ, quý đại diện giáo khu, ca đoàn Theresa Spijkenisse, ca đoàn Giuse Delft, Ban giúp lễ, Giáo lý viên, Ban ẩm thực, các giáo khu xa gần đã yêu thương và đồng hành với Ban tổ chức. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý Cha và quý vị, đã giúp tay trong công việc phục vụ được nhiệt tình và hăng say giúp cho cộng đoàn phụng vụ. Đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc được bộc lộ trong tiếng vỗ tay vang rền. Cũng xin có những thiếu sót cần sự góp ý của mọi người, để có thể làm tốt nhiệm vụ phục vụ nơi cộng đoàn giáo xứ.

Cảm nghĩ và góp ý

Xen kẽ những giờ cầu nguyện là lúc trầm lắng, lúc vui tươi rộn rập, lúc chậm rãi thành thoi như tạo cho bầu khí hành hương thêm phần linh thiêng, như đưa vào lòng người những cung điệu trầm bổng nhắc nhở mọi người ý thức đang trong bầu khí cầu nguyện trong ngày Viếng Cửa Thánh.

Nhờ trời đẹp nên bên hông nhà thờ có những gian hàng Tình Thương đang phục vụ rót từng ly trà cà phê, nước ngọt để giải khát cho giáo dân! Với những ổ bánh mì thịt giò thơm ngon, cùng hương thức ly chè ba màu, thêm vào bánh tằm trắng miệng do các bàn tay từ thiện đóng góp sức. Ôi đó gọi là một tâm tình chia sẻ với tha nhân, đáng quý biết bao.

Ban tổ chức đón nhận được nhiều khách lễ, góp ý từ một số giáo dân. Cảm nhận rằng buổi Hành Hương hôm nay đem nhiều hữu ích tâm linh cho từng người Kitô hữu. Bồi dưỡng thêm đức tin, đức cậy và đức mến trong đời sống đạo. Quý anh chị cũng yêu cầu ban tổ chức, nếu có thể được xin tổ chức thêm một Thánh lễ viếng cửa Thánh trước ngày 20-11-2016. Họ lo rằng phải đợi 25 năm sau nữa, thì lâu quá, không biết họ còn dịp để viếng cửa Thánh nữa không!!!!. Để thực thi lòng thương xót, "14 mối thương người của Năm Thánh" trong phần bộ thu của Thánh Lễ Viếng Cửa Thánh, được biết ban tổ chức sẽ ủng hộ vào quỹ Bác Ái Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho một ngày Hành Hương thật thành công, tốt đẹp. Xin dâng Mẹ quá khứ đã qua, thời khắc hiện tại và tương lai phía trước; xin Mẹ cho chúng con được trở nên những người con bé nhỏ của Chúa và của Mẹ. Xin Mẹ chúc lành cho những ước muốn của chúng con, và đồng hành đỡ nâng, để từng người trong chúng con trở nên những chứng nhân của Tin Mừng, như Muối, như Men, như Đuốc Sáng giữa cuộc đời trần thế hôm nay. Sau cùng mọi người chung tay dọn dẹp, rồi chia tay! Hy vọng hẹn gặp lại lần sau.

